



#### สารจากผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล



#### สวัสดีค่ะ

พบกับ HR Newsletter ฉบับที่ 11 หรือ HR Newsletter Volume 11/2022 ฉบับนี้ จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร และการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 1) การประชุม MEETING OF HEADS OF THE WCO A/P REGIONAL TRAINING CENTERS ครั้งที่ 20 2) พิธีเปิดสถาบันวิทยาการศุลกากร เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก 3) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 4) การประชุมชี้แจงรายละเอียดการทดสอบระบบ e-Request 5) การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร 6) โครงการ กจธ. สัญจร ETHICS ROADSHOW 7) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 8) การขอมีสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ 9) พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “WCO RISK MANAGEMENT PRE-ACCREDITATION WORKSHOP”

กรมศุลกากร ได้ดำเนินการจัดประชุม MEETING OF HEADS OF THE WCO A/P REGIONAL ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2565 และได้จัดพิธีเปิดสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO REGIONAL TRAINING CENTER : RTC) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชียงสะพานกรุงเทพ

กรมศุลกากร ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 และวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร และดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการทดสอบระบบการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม กบท. ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

กลุ่มงานจริยธรรม กบท. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอนุमानราชชน ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร และได้จัดโครงการ กจธ. สัญจร (ETHICS ROADSHOW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิศา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ ด้านศุลกากรเชียงใหม่ และด้านศุลกากรแม่สาย เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งได้เผยแพร่หลักสูตรนำชีวิต : ชมราชาวาธรรม 4

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ กบท. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขอมีสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์และการต่ออายุการใช้งานบัตรผ่านเข้า-ออก ระบบไมกั้นอัตโนมัติสำหรับเข้าจอดรถยนต์ภายในอาคารจอดรถยนต์กรมศุลกากร

นอกจากนี้ ในการพัฒนาบุคลากร กรมศุลกากร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “WCO RISK MANAGEMENT PRE-ACCREDITATION WORKSHOP” ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชียงสะพานกรุงเทพ

กบท. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตาม HR Newsletter นะคะ กบท. จะเลือกสรรบทความและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมาลงใน HR Newsletter เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชาวศุลกากรต่อไปค่ะ

นางอภาพรณี แสงมุกดา

ผอ.กบท.



แบบประเมินความคิดเห็น

(HR Newsletter)

บรรณาธิการบริหาร

นางอภาพรณี แสงมุกดา

กองบรรณาธิการ

คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล

<http://hr.customs.go.th/>

<https://www.youtube.com/watch?v=6WJC63F2LHI&list=UUVWu>



เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางนันทลิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุม MEETING OF HEADS OF THE WCO A/P REGIONAL TRAINING CENTERS ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ HYBRID ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิทยาการศุลกากร เชียงสะพานกรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งในรูปแบบ ONSITE และ ONLINE รวมทั้งสิ้น 57 ราย จาก 10 ประเทศ ได้แก่ CHINA FIJI HONGKONG INDIA INDONESIA IRAN JAPAN MALAYSIA KOREA และ THAILAND รวมถึงผู้แทนจาก WCO ROCB A/P RILO A/P AUSTRALIA BORDER FORCE และ NEW ZEALAND CUSTOMS



ทั้งนี้ การประชุม MEETING OF HEADS OF WCO ASIA/PACIFIC REGIONAL TRAINING CENTER เป็นการประชุมที่เชิญผู้แทนจากทุกประเทศสมาชิกซึ่งได้รับการรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาค (WCO REGIONAL TRAINING CENTERS) ขององค์การศุลกากรโลกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมเพื่อรับทราบแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานขององค์การศุลกากรโลกในด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและประสบการณ์จากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี





เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน  
ในพิธีเปิดสถาบันวิทยากรศุลกากร เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก  
(WCO REGIONAL TRAINING CENTER: RTC) ลำดับที่ 10 ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
อย่างเป็นทางการ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยากรศุลกากร เชียงสะพานกรุงเทพ  
โดยมีที่ปรึกษาฯ รองอธิบดี และผู้บริหารกรมศุลกากร พร้อมผู้ช่วยทูตด้านศุลกากร  
และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



การจัดตั้งสถาบันวิทยากรศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก  
ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะเป็นโอกาสอันดีของกรมศุลกากร ในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาบุคลากร ยกระดับบทบาทของกรมศุลกากรบนเวทีระดับภูมิภาค  
เอเชียแปซิฟิก ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานศุลกากรต่างประเทศ  
และองค์การศุลกากรโลก ในด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมศุลกากรต่อไป







เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2565 เวลา 10.00 น. นางนันทิรฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ได้ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งจัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ อาคารสโมสรศุลกากร และอาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โดยดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22-23 ต.ค. 65 และวันที่ 29-30 ต.ค. 65







# กรมบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการทดสอบระบบการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มตัวอย่าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมบุคลากร) โดยได้ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลต่าง ๆ ในครั้งนี้ด้วย

C  
U  
S  
T  
O  
M  
E  
R







# กองบริหารทรัพยากรบุคคล

## การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสุขภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอนุমানราชชน ชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพ โดยมีนางนันทรัฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดี นางอาภาพรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว







โครงการ กจร. สัญจร" (ETHICS ROADSHOW)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรม  
ประจำกรมศุลกากร นายชูชัย อุดมโกชน์ ที่ปรึกษา  
ด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร  
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร  
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม  
ทางศุลกากร นางนันทรัฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร  
พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร  
ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน  
ของด่านศุลกากรเชียงของ โดยมีนายพีรกานต์ บุรณากาญจน์  
นายด่านศุลกากรเชียงของ ได้บรรยายสรุปภารกิจ  
และการดำเนินการส่งเสริมจริยธรรมของด่านศุลกากรเชียงของ  
ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากรรับทราบ  
พร้อมทั้งได้มีการลงพื้นที่ ณ ด้านพรมแดนสะพานมิตรภาพ  
ไทย - ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - หัวยทราย) และพื้นที่ควบคุมร่วมกัน  
(COMMON CONTROL AREA : CCA)เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565



วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ  
วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร  
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา  
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นางนันทฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดี  
กรมศุลกากร พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร  
ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ  
ด่านศุลกากรเชียงใหม่ โดยมีนายธิตวิวัฒน์  
ภัทรสิทธิ์เจริญ นายด่านศุลกากรเชียงใหม่  
ได้บรรยายสรุปภารกิจ และการดำเนินการ  
ส่งเสริมจริยธรรมของด่านศุลกากรเชียงใหม่  
ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมประจำ  
กรมศุลกากรรับทราบ พร้อมทั้ง  
ได้มีการลงพื้นที่ ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงใหม่  
และท่าเรือห้าเชียงใหม่







โครงการ "กจร. สัจจร" (ETHICS ROADSHOW)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมศุลกากร  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมศุลกากร ณ ด้านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร นางนันทิฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรแม่สาย โดยมีนางสาวประภาพรณดวงชัย นายด่านศุลกากรแม่สาย ได้บรรยายสรุปภารกิจและการดำเนินการส่งเสริมจริยธรรมของด่านศุลกากรแม่สาย ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร รับทราบ พร้อมทั้งได้มีการลงพื้นที่ ณ สถานีตรวจสอปปศูสินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ ลานตรวจสินค้าขาเข้า และจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1







## หลักธรรมาชีวิต : ขรวาสาธรรม ๔

กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ปรับรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะและการอบรมด้านธรรมะ เป็นการเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet และ Sandee Chatbot เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป



## หลักธรรมาชีวิต : ขรวาสาธรรม ๔



**ขรวาสาธรรม ๔** หมายถึง คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลก ประกอบด้วยธรรมะ ๔ ประการ คือ

๑. **สัจจะ** แปลว่า จริง ตรง แท้ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน
๒. **ทมะ** แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพื่อลด ละกิเลส และรักษาสัจจะ
๓. **ขันติ** แปลว่า อดทน อดทนกับคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นที่เราไม่พอใจ อดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเลส
๔. **จาคะ** แปลว่า เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับตน ละนิสัยไม่ดีต่าง ๆ



กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล



กลุ่มงานจริยธรรม



@845qgfhr

น้อง Sandee



# การขอมีสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ + ต่ออายุการใช้งาน บัตรผ่านเข้า-ออก ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ

สำหรับเข้าจอดรถยนต์ภายในอาคารจอดรถกรมศุลกากร

ประจำปี 2566

1 กรอกข้อมูลในแบบคำขอมมีสติ๊กเกอร์

2 ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ใบ  
(ใช้สิทธิได้ท่านละ 1 คันเท่านั้น)

3 ยื่นความประสงค์+ชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ที่ธุรการฝ่ายที่ท่าขนส่ง  
และส่งให้ ผบก. ตันสังกัดรวบรวมส่งให้ ผปส. สสท. กบท. ต่อไป



ยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 9 ธ.ค. 65

## หมายเหตุ

1. เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นแบบคำขอมมีสติ๊กเกอร์ประจำปี 2566 ได้  
เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ยื่นความประสงค์ขอซื้อสติ๊กเกอร์ เป็นผู้ที่มียานยนต์ รับผิดชอบ บรรจุใหม่ หรือ  
ซื้อรถยนต์คันใหม่ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยยื่นแบบคำขอมมีสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ในปี 2566 มาก่อน
2. กรณีบัตรผ่านเข้า-ออกฯ สูญหาย ต้องชำระค่าธรรมเนียมจัดทำบัตรใหม่ในอัตรา 1,000 บาท

ฝ่ายประเมินผลและสิทธิประโยชน์  
ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ กบท. โทร 20-6363



วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.30 น. นางนันทรัฐดา ศิริคุปต์ รองอธิบดี เป็นประธานในพิธี และนางอาภาพรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “WCO RISK MANAGEMENT PRE-ACCREDITATION WORKSHOP” ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยากรศุลกากร เชียงสะพานกรุงเทพ

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรและองค์การศุลกากรโลก โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก THE CUSTOMS COOPERATION FUND (CCF) CHINA มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานศุลกากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวน 12 ราย จากประเทศกัมพูชา ญีปุ่น เนปาล บังกลาเทศ มัลดีฟส์ มองโกเลีย ศรีลังกา อิหร่าน ออสเตรเลีย และไทย เพื่อเตรียมพร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้ประเทศสมาชิกองค์การศุลกากรโลก ผ่านโครงการฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นในอนาคต

